

Số: 106/GDĐT

Tiên Lãng, ngày 01 tháng 4 năm 2020

V/v kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS

Căn cứ Công văn số 2381/UBND-VX ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19 gây ra;

Thực hiện Công văn số 750/SGDDĐT-VP ngày 01/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 06/4/2020 đến khi có thông báo mới; để thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huấn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện các nội dung sau:

1. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 06/4/2020 đến khi có thông báo mới.

2. Các nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ sở Y tế địa phương, Thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại đơn vị trong giờ hành chính để tiếp tục thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huấn về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng đề cương ôn tập, kế hoạch dạy học online, dạy học trên truyền hình, xây dựng bài giảng e-learning để giúp học sinh có thể tự học ở nhà khi nghỉ học và thực hiện các công việc khác do Thủ trưởng các đơn vị phân công. Các nhà trường có biện pháp kiểm soát số học sinh các khối lớp tham dự học online, học trực tuyến, tham dự vào các giờ học trên Truyền hình Hải Phòng theo kế hoạch, theo khung thời gian đã được quy định.

3. Do tình hình cấp thiết, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở chỉ đạo, thông tin tới tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh được biết để cùng phối hợp thực hiện. Các trường báo cáo việc triển khai về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 qua địa chỉ Gmail: trandangkhoapgdtdl@gmail.com để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung tại công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Cao Văn Rôi